



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ

ผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลงชื่อเข้าประชุม	หมายเหตุ
๑	นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมุท	ประธานสภา ฯ	นครเศรษฐ์ กมลასน์กมุท	
๒	นายคำปิ่น แสงงาม	รองประธานสภา ฯ	คำปิ่น แสงงาม	
๓	นายคำ วงศ์ผา	ส.อบต หมู่ที่ ๑	คำ วงศ์ผา	
๔	นายคำจันท์ ธิวงศ์	ส.อบต หมู่ที่ ๑	คำจันท์ ธิวงศ์	
๕	นายวุฒิชัย อูสาใจ	ส.อบต หมู่ที่ ๒	วุฒิชัย อูสาใจ	
๖	นายวิชัย แสงงาม	ส.อบต หมู่ที่ ๒	วิชัย แสงงาม	
๗	นายสิทธิพงษ์ แซ่ฟุ้ง	ส.อบต หมู่ที่ ๔	สิทธิพงษ์ แซ่ฟุ้ง	
๘	นายอภิรักษ์ แซ่ฟุ้ง	ส.อบต หมู่ที่ ๔	อภิรักษ์ แซ่ฟุ้ง	
๙	นางมริวรรณ์ ถาวงค์	ส.อบต หมู่ที่ ๕	มริวรรณ์ ถาวงค์	
๑๐	นายเกียรติกุล พิชัย	ส.อบต หมู่ที่ ๖	เกียรติกุล พิชัย	
๑๑	นางหมาย แสงงาม	ส.อบต หมู่ที่ ๖	หมาย แสงงาม	
๑๒	นายสมชาย วงศ์นภาพุศล	ส.อบต หมู่ที่ ๗	-	ลากิจ
๑๓	นายพงษ์ศักดิ์ ธนาวุฒิชัย	ส.อบต หมู่ที่ ๘	พงษ์ศักดิ์ ธนาวุฒิชัย	
๑๔	นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต	ส.อบต หมู่ที่ ๙	ชิงชัย ยอดมณีบรรพต	
๑๕	นายยุทธนา ยอดมณีบรรพต	ส.อบต หมู่ที่ ๑๑	ยุทธนา ยอดมณีบรรพต	
๑๖	นายมนตรี ยอดมณีบรรพต	ส.อบต หมู่ที่ ๑๒	มนตรี ยอดมณีบรรพต	
๑๗	นายยุทธภูมิ เกษตรโสภานันท์	ส.อบต หมู่ที่ ๑๒	ยุทธภูมิ เกษตรโสภานันท์	
๑๘	นายสมชาย แซ่ย่าง	ส.อบต หมู่ที่ ๑๓	สมชาย แซ่ย่าง	
๑๙	นายกิตติ ครรลองหรรษา	ส.อบต หมู่ที่ ๑๓	กิตติ ครรลองหรรษา	
๒๐	นายอภิสิทธิ์ รายเรียงศรีอรัญญา	ส.อบต หมู่ที่ ๑๔	อภิสิทธิ์ รายเรียงศรีอรัญญา	
๒๑	นางสาวมนัญญา ผาบรรพตกุล	ส.อบต หมู่ที่ ๑๔	มนัญญา ผาบรรพตกุล	
๒๒	นายชาญชัย ย่างวรกุล	ส.อบต หมู่ที่ ๑๕	ชาญชัย ย่างวรกุล	
๒๓	นายชาย แซ่ซัง	ส.อบต หมู่ที่ ๑๕	ชาย แซ่ซัง	
๒๔	นายสุพจน์ เล่าพงศ์สวัสดิ์	ส.อบต หมู่ที่ ๑๖	สุพจน์ เล่าพงศ์สวัสดิ์	
๒๕	นายปราโมทย์ ขวัญชัยประทาน	ส.อบต หมู่ที่ ๑๖	ปราโมทย์ ขวัญชัยประทาน	
๒๖	นายชัยสิทธิ์ เจนพบชีวิตัน	ส.อบต หมู่ที่ ๑๗	ชัยสิทธิ์ เจนพบชีวิตัน	
๒๗	นายพนธ์ปรีชา แซ่ย่าง	ส.อบต หมู่ที่ ๑๘	พนธ์ปรีชา แซ่ย่าง	
๒๘	นายธิตีพงศ์ กวินดารกา	ส.อบต หมู่ที่ ๑๘	ธิตีพงศ์ กวินดารกา	
๒๙	นายสิริเชษฐ์ รัตนแสงมณี	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๙	สิริเชษฐ์ รัตนแสงมณี	
๓๐	นายสมชาติ คงแก้ว	ส.อบต.หมู่ที่ ๒๐	-	ลากิจ
๓๑	นายเลาจิว แซ่ว่า	ส.อบต หมู่ที่ ๒๐	เลาจิว แซ่ว่า	

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายสมชาย วงศ์นภาไพศาล
๒. นายสมชาติ คงแก้ว

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลงชื่อเข้าประชุม	หมายเหตุ
๑	นายแสน ลือชา	นายก อบต.ปอ	แสน ลือชา	
๒	นายสมจิต สิริพุทธาสกุล	รองนายก อบต.ปอ	สมจิต สิริพุทธาสกุล	
๓	นายธวัช อนุสาใจ	รองนายก อบต.ปอ	ธวัช อนุสาใจ	
๔	นายศัตราวุธ นภาวงศ์สกุล	เลขานายก อบต.ปอ	ศัตราวุธ นภาวงศ์สกุล	
๕	นายประเวศ ปงรังษี	ปลัด อบต.ปอ	ประเวศ ปงรังษี	
๖	นางวิลาวัลย์ โนระ	หัวหน้าฝ่ายการเงิน	วิลาวัลย์ โนระ	
๗	นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์	หัวหน้าสำนักงานปลัด	กรรณิการ์ ชัยวงศ์	
๘	นายศราวุธ ทองใบ	นายช่างโยธา	ศราวุธ ทองใบ	
๙	นายไพโรจน์ ยาละ	นักวิเคราะห์ฯ	ไพโรจน์ ยาละ	
๑๐	นางพรเพชร จิตบาล	นักพัฒนาชุมชน	พรเพชร จิตบาล	
๑๑	นางสาวณัฐริณี เชี่ยวสิทธิ์	เจ้าพนักงานธุรการ	ณัฐริณี เชี่ยวสิทธิ์	
๑๒	นายสมจิตร์ ตาพิชัย	กำนันตำบลปอ	สมจิตร์ ตาพิชัย	
๑๓	นายสมเดช ยอดมณีบรรพต	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๘	สมเดช ยอดมณีบรรพต	

สรุป

- สมาชิกสภา อบต.ปอ มีทั้งหมด ๓๑ คน
- ผู้มาประชุม ๒๙ คน ผู้ลาประชุม ๒ คน
- ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๓ คน รวมทั้งสิ้น ๔๒ คน

เริ่มประชุมเวลา : ๐๙.๓๐ นาฬิกา

เมื่อเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้นับองค์ประชุมแล้ว ครบองค์ประชุม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้จัดรูปเทียบ บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์ ไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคล

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมุฑ : ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ประธานสภา อบต.ปอ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ได้ดำเนินการนับองค์ประชุมแล้ว ดังนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ มีทั้งหมด ๓๑ คน มาประชุม ๒๙ คน ลาประชุม ๒ คน องค์ประชุมเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุม ถือว่าครบองค์ประชุมจึงขอนำเข้าสู่วาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมุฑ : ในวาระประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ มีเรื่องแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้รับทราบ ดังนี้

๑.๑ แจ้งประกาศอำเภอเวียงแก่น เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามประกาศอำเภอเวียงแก่น ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๑.๒ ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น

๑.๓ เรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมการหรือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้แจ้งให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอได้รับทราบ เพื่อจะได้แจ้งสั่งการหรือขอความร่วมมือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่อไป

๑.๔ ขอความร่วมมือจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ที่ได้สั่งการให้หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่หมู่บ้าน เช่น การสำรวจโครงการ การตรวจรับโครงการ หรือแจ้งผู้รับจ้างเข้าดำเนินโครงการในพื้นที่ ขอความร่วมมือได้แจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่ได้รับทราบด้วย เพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์และร่วมตรวจสอบการดำเนินงานโครงการร่วมกัน อย่างเช่น กรณีวันนี้ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างได้นำกรวดปนทรายไปปรับปรุงถนนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย อยากให้มีการแจ้งให้หมู่บ้านได้รับทราบว่าดำเนินการเป็นปริมาณงานเท่าใด เพื่อจะได้ร่วมตรวจสอบร่วมกัน

๑.๕ ด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลปอ แจ้งขอสนับสนุนปูนซีเมนต์ เพื่อนำไปปรับปรุงสวนสมุนไพรของหมู่บ้าน โดยขอรับการสนับสนุนจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ คนละ ๑ ถุง จึงขอแนะนำเรียนให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ให้การสนับสนุนตามจิตศรัทธา โดยแจ้งความประสงค์ปรึกษาได้ที่รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ

๑.๖ การดำเนินการเกี่ยวกับการลาของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ขอให้ดำเนินการตามระเบียบ ขอแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ที่มีความประสงค์จะลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ให้ดำเนินการยื่นใบลาต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอเป็นลายลักษณ์อักษร ตามระเบียบของทางราชการ เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบและรองรับการตรวจสอบจากหน่วยงานต่างๆ ต่อไป

สำหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ในวันนี้ ขอแสดงความยินดีต้อนรับกำนันสมจิต ตาพิชัย กำนันตำบลปอ ที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอจะได้เรียนเชิญท่านได้แจ้งข้อราชการหลังจากเรื่องที่คุณผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้ทราบครับ

### เรื่องให้ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้ทราบ

- นายแสน ลือชา : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก่อนที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ จะแจ้งเรื่องให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอได้รับทราบ ขอเรียนเชิญให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ (นายธนวัฒน์ อุสาใจ)
- นายธนวัฒน์ อุสาใจ : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ มีเรื่องแจ้งจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ดังนี้
- ๑.๑ เรื่องจิตอาสาพระราชทาน ท่านนายอำเภอเวียงแก่น แสดงความเป็นห่วงในเรื่อง หากมีการแต่งกายด้วยชุดจิตอาสาพระราชทานแล้ว ขอให้แสดงความเคารพในชุดที่แต่ง ไม่ควรเข้าไปในสถานที่ที่มีบั้งควรเข้าไป
- ๑.๒ เรื่องขอแยกจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ อำเภอเวียงแก่น มีหมู่บ้านที่ส่งเรื่องขอแยกจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ จำนวน ๒ หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านห้วยแล้ง หมู่ ๒ ตำบลท่าข้าม ขอแยกหมู่บ้านใหม่ คือ บ้านห้วยसान และบ้านดอน หมู่ ๓ ตำบลปอ ขอแยกหมู่บ้านใหม่เป็นบ้านเจดีย์ทอง ทางจังหวัดแจ้งให้อำเภอเวียงแก่น สรุปรวบรวมเรื่องส่งไปให้จังหวัดพิจารณาใหม่
- นายแสน ลือชา : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ มีเรื่องแจ้งให้ทราบ ดังนี้
- ๑.๑ ตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้แจ้งขอความร่วมมือในการแจ้งเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ นั้น จะได้แจ้งสั่งการให้งานธุรการ สำนักปลัด ได้แจ้งให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้รับทราบ เพื่อประสานการปฏิบัติงานร่วมกันต่อไป
- ๑.๒ การออกสำรวจข้อมูลโครงการหรือแจ้งผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ที่จะได้กำชับให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ประสานงานกับหมู่บ้านและแจ้งรายละเอียด จำนวน ปริมาณงาน ตามโครงการที่จะดำเนินการ ทั้งนี้จะได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ประสานงานอย่างใกล้ชิดต่อไป
- ๑.๓ การดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับรายงานจากหมู่บ้าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ รายงานความเสียหายเข้ามา ขอให้ออกสำรวจให้ครบ หากไม่ครบหรือมีปัญหาอุปสรรคใด ขอให้แจ้งให้หมู่บ้านและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้รับทราบ ขอกำชับให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
- ๑.๔ แจ้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมให้กับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้รับทราบ มีดังนี้
- การฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารราชการท้องถิ่น ภายใต้ พระราชบัญญัติท้องถิ่นที่กำหนดใหม่” ดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดฝึกอบรมในห้วงเดือนมิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๒ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นายกหรือรองนายก ประธานสภาฯ หรือรองประธานสภาฯ ปลัดหรือรองปลัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หัวหน้าสำนักปลัด และนิติกร ค่างทะเบียนคนละ

๗,๙๐๐ บาท สำหรับจังหวัดเชียงรายและตาก อบรมที่โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๕ - ๘ กันยายน ๒๕๖๒

- การฝึกอบรมหลักสูตร “เรียนลัดกฎหมายจัดตั้ง (อบต. เทศบาล และอบจ.) และกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น (ใหม่) พร้อมรู้ทันกฎหมายและระเบียบหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยใหม่ และไขปัญหาทางด้านกิจการสภาท้องถิ่นทุกประเด็น พร้อมกรณีศึกษาคดีปกครองที่น่าสนใจ” ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รุ่นที่ ๘ วันที่ ๒๑ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงแรมภูเก็ทเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต และรุ่นที่ ๙ วันที่ ๒๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงแรมเนวาดาคอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี ค่าลงทะเบียนคนละ ๓,๙๐๐ บาท

๑.๕ ขอนำเรียนเสริมกับท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ซึ่งได้รับเรื่องรายงานจากผู้นำชุมชนว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอไม่ได้เข้าร่วมประชุมเต็มวันหรือเข้าประชุมเพียงครึ่งวัน รวมถึงการรับรายงานปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้าน เพื่อเสนอให้องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้แก้ไขจึงขอเน้นย้ำให้สมาชิกได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องต่อไป

๑.๖ แจ้งการซ่อมบำรุงรถดับเพลิงชำรุดหลัง ขณะนี้อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุงระบบยกขับเคลื่อนล้อหน้า และการยกกระบอกดับเพลิงชำรุด กำลังเร่งให้ร้านมาซ่อมบำรุงอย่างเร่งด่วน สำหรับรถแทรกเตอร์ยังสามารถออกปฏิบัติงานได้ตามปกติ

มติที่ประชุม : รับทราบ

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมฺุท : สืบเนื่องจากที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้แจ้งเรื่องการฝึกอบรมทั้งสองประธานสภา อบต.ปอ หลักสูตรให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้รับทราบ ขอทราบความคิดเห็นจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอว่ามีความต้องการไปอบรมในหลักสูตรใด

นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต : ขอเสนอการฝึกอบรมในหลักสูตรเรียนลัดกฎหมายจัดตั้ง (อบต. เทศบาล และอบจ.) ส.อบต. หมู่ ๙ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจัดขึ้น เนื่องจากเกี่ยวกับกิจการสภาโดยตรง

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมฺุท : มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอท่านใด จะแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ ประธานสภา อบต.ปอ

นายสมชาย แซ่อย่าง : ขอเสนอแนะให้มีการบำรุงรักษารถ เช่น รถดับเพลิงชำรุดหลัง ให้มีการจัดการไปตามจุดต่างๆ ก่อนออกปฏิบัติงานทุกครั้งเพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำงานและเครื่องจักรกลจะได้ไม่ชำรุดบ่อยครั้ง

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมฺุท : ขอขอบคุณท่านสมชาย แซ่อย่าง ที่เสนอ ผมขอเสนอให้เป็นวาระอื่นๆ ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือเรื่องการฝึกอบรมตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอได้แจ้ง ซึ่งมี ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรการบริหารราชการท้องถิ่น ภายใต้พระราชบัญญัติท้องถิ่นที่กำหนดใหม่ และหลักสูตรเรียนลัดกฎหมายจัดตั้ง (อบต. เทศบาล และ อบจ.) และกฎหมาย

เลือกตั้งท้องถิ่น (ใหม่) ซึ่งท่านชิงชัย ยอดมณีบรรพต เสนอว่าควรจะไปอบรมในหลักสูตร เรียนหลักสูตรกฎหมายจัดตั้ง (อบต. เทศบาล และ อบจ.) มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือแสดงความคิดเห็น เรียนเชิญครับ

นายมนตรี ยอดมณีบรรพต: ขอสอบถามว่ามีงบประมาณค่าใช้จ่ายสนับสนุนอย่างไรบ้าง  
ส.อบต. หมู่ ๑๒

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมฺท: เรียนเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ชี้แจง  
ประธานสภา อบต.ปอ

นายประเวศ ปงรังษี : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอที่เคารพ การเดินทางไปอบรมหรือไป  
ปลัด อบต.ปอ  
ราชการ สามารถเบิกจ่ายจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามระเบียบฯ โดยได้รับ  
อนุมัติการเดินทางไปราชการของประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ (ในส่วนของ  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ) แต่งบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป  
ราชการ เป็นอำนาจการอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ซึ่งเป็นการพิจารณา  
งบประมาณตามสถานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมฺท: เมื่อพิจารณาแล้ว เห็นว่าหลักสูตรการเรียนหลักสูตรกฎหมายจัดตั้ง (อบต. เทศบาล และ อบจ.)  
ประธานสภา อบต.ปอ  
และกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น (ใหม่) พร้อมรู้ทันกฎหมายและระเบียบหนังสือสั่งการของ  
กระทรวงมหาดไทยใหม่ จึงเห็นว่าควรจะไปอบรมเพิ่มความรู้ให้กับสมาชิก ในเบื้องต้น  
นี้จำนวนไม่เกิน ๑๐ คน โดยใช้รถตู้ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอในการเดินทางไป  
อบรม สำหรับกำหนดการที่จะไปอบรมคือที่ โรงแรมเนวาดาคอนเวนชั่น จังหวัด  
อุบลราชธานี ช่วงระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์ : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ  
หัวหน้า สป.  
ได้พิจารณาให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น  
คณะกรรมการชุดต่างๆ และพิจารณาถึงความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อประสิทธิภาพ  
การนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ สำหรับ  
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ก็เป็นไปตามที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอได้แจ้ง  
ให้ทราบนั้น โดยเบิกจ่ายจากค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของสำนักปลัด ซึ่งตั้งไว้สำหรับ  
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ข้าราชการ และพนักงานจ้าง  
ขณะนี้เรามีเงินงบประมาณคงเหลือประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมฺท: ขอขอบคุณหัวหน้าสำนักงานปลัดที่ได้ชี้แจง ขอให้การพิจารณาเรื่องดังกล่าว ไปอยู่ใน  
ประธานสภา อบต.ปอ  
วาระอื่นๆ ครับ สำหรับเรื่องที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้แจ้งเกี่ยวกับการ  
ปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ในการเข้าร่วมประชุมสภาสมัย  
สามัญ สมัยวิสามัญ และการประชุมประจำเดือน ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน  
ตำบลปอ เข้าร่วมประชุมด้วยกันอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อ  
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ในฐานะเป็นตัวแทนของประชาชน ไม่อยากให้

เกิดความเสียหาย หากท่านมีภารกิจจำเป็นที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ขอให้แจ้งการลาต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อยครั้งด้วย

- นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพอ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ส.อบต. หมู่ ๙ ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กำหนดไว้ว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดที่มาลงชื่อไว้ แต่ได้เข้าร่วมประชุมถือว่ามาประชุมสภาท้องถิ่นครั้งนั้น สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดลงชื่อไว้แล้ว แต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในที่ประชุมสภาท้องถิ่นไม่ให้เป็นองค์ประชุม สำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้นั้น และให้ถือว่าขาดประชุมสภาท้องถิ่น
- นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมุต : ขอขอบคุณท่านชิงชัย ยอดมณีบรรพต ที่ได้ชี้แจงและถูกต้องตามระเบียบแล้ว ทั้งนี้ประธานสภา อบต.พอ หากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพอผู้ใดขาดประชุม ๓ ครั้งติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร จะถือว่าสมาชิกสภาของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพอผู้นั้น สิ้นสุดลงตามกฎหมายในลำดับต่อไป ขอเรียนเชิญท่านกำนันสมจิต ตาพิชัย กำนันตำบลพอ ได้แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพอ ได้รับทราบ ขอเรียนเชิญ
- นายสมจิต ตาพิชัย : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพอ และคณะผู้บริหารท้องถิ่น ตามที่กำหนดตำบลพอ ได้ออกประชุมร่วมกับหมู่บ้านต่างๆ ในเขตตำบลพอ ขอนำเรียนปัญหาและเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพอได้รับทราบและพิจารณา ดังนี้
๑. ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลพอ ที่ได้ให้การสนับสนุนรถบรรทุกน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนตำบลพอ ที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค
  ๒. ขอให้พิจารณาดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน/หมู่บ้าน เนื่องจากตำบลพอ มีจุดขายคือ มีแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ต้องการให้มีกิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการขยะในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อความสะอาดสวยงาม
  ๓. การจัดทำโครงการที่เป็นจุดเด่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพอ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยขอให้พิจารณาจัดหาสถานที่จอดรถให้เพียงพอ พร้อมมีสถานที่พักอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องพอ
  ๔. ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลพอ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตำบลพอให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย จัดหน่วยบริการนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว โดยฝ่ายปกครองท้องถิ่นให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว
  ๕. การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ใครขอเสนอแนะให้องค์การบริหารส่วนตำบลพอ ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้กับบ้านห้วยปอดด้วย ทั้งนี้เป็นหมู่บ้านเดียวที่ยังขาดแคลนถนนที่เข้าสู่หมู่บ้าน ทั้งนี้มีจากก้าวล่วงอำนาจในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาของผู้บริหาร แต่อยากให้ความสำคัญกับหมู่บ้านห้วยปอด ที่ยังขาดแคลนด้านโครงการพื้นฐานอยู่
  ๖. สำหรับการทำงานของฝ่ายปกครองท้องถิ่น ได้สร้างความเข้าใจกับฝ่ายปกครองท้องถิ่น โดยจะให้ความร่วมมือกับการพัฒนาร่วมกับฝ่ายท้องถิ่นอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างสรรค์พัฒนาตำบลพอของเราให้เจริญก้าวหน้า

ขอขอบคุณประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ และผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้ให้โอกาสได้มาชี้แจงเสนอปัญหาความต้องการในที่ประชุมในครั้งนี้ และผมขออนุญาตเข้าไปร่วมงานกิจกรรมที่บ้านห้วยหานต่อ จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมครับ

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมฺท : ขอขอบคุณท่านกำนันตำบลปอ ที่ได้แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมรับทราบ เรียนเชิญนายก  
ประธานสภา อบต.ปอ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ชี้แจง

นายแสน ลือชา : ตามที่กำนันตำบลปอได้เสนอ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ใครขอนำเรียนชี้แจง ดังนี้  
นายก อบต.ปอ

๑. การพัฒนาร่วมกันของฝ่ายปกครองท้องถิ่นและฝ่ายท้องถิ่น ยังเกิดปัญหาในการดำเนินงานอยู่บ้าง เนื่องจากการขาดความเข้าใจ ขาดความร่วมมือกัน เช่น กรณีบ้านห้วยกุก ที่องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ดำเนินโครงการไปพัฒนาในหมู่บ้าน แต่ผู้ใหญ่บ้านอ้างไม่รู้เรื่องและไม่ให้ความร่วมมือ ทั้งที่โครงการได้ผ่านการประชาคมหมู่บ้านมาแล้ว จึงขอฝากกำนันตำบลปอ ได้ช่วยสร้างความเข้าใจในกรณีดังกล่าวด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลปอยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ให้ฝ่ายท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมพิจารณาโครงการที่ดำเนินงานในพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ประชุมพิจารณาขอให้เข้าร่วมด้วยกันอย่างพร้อมเพรียง

๒. การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลปอได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง แต่ป้ายได้ถูกทำลายเสียหาย นอกจากนี้ที่เสนอให้จัดทำป้ายใหญ่ถาวรติดทางหลวงแผ่นดิน ต้องยื่นเรื่องขออนุญาตหน่วยงานเจ้าของเรื่องจากกรมทางหลวง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควร

๓. การเสนอโครงการเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลปอได้ดำเนินการจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อสนับสนุนโครงการต่อไป

๔. การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จะได้ดำเนินการจัดสรรเพิ่มให้กับหมู่บ้านต่างๆ ตามสถานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

นายสมจิต ตาพิชัย : ขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ที่ได้ชี้แจง และได้นำประเด็นที่ท่านนำเรียน  
กำนันตำบลปอ ไปสร้างความเข้าใจให้กับหมู่บ้านต่อไป

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมฺท: ในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๘ ตำบลปอ (นายทรงเดช ยอดมณี  
ประธานสภา อบต.ปอ) ที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายทรงเดช ยอดมณีบรรพต: เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ด้วยบ้านร่มฟ้าทอง มีเรื่องเสนอให้  
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๘

๑. เรื่องขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตำบลปอ  
ณ บ้านร่มฟ้าทอง เนื่องจากตำบลปอยังไม่มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว มีแต่ที่ตำบลตลับเต่า จึงขอสนับสนุนสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตำบลปอ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเขตตำบลปอ



๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำและฝาปิด เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ให้การสนับสนุนงบประมาณด้วย

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมฺท : ขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๘ ตำบลปอ ที่เสนอ ขอเรียนว่าจะได้นำข้อเสนอของท่าน ประธานสภา อบต.ปอ ไปพิจารณาในวาระที่ ๕.๑ ก็แล้วกัน และขอให้นำเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒** : **เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ สมัยสามัญ ที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒**

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมฺท : เลขานุการสภา ได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ สมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ท่านใดขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีจะได้ลงมติรับรองรายงานการประชุมต่อไป

มติที่ประชุม : รับรอง ๒๗ เสียง

**ระเบียบวาระที่ ๓** : **กระทู้ถาม**

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมฺท: **๑. กระทู้ถามทั่วไป** (ให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยมีข้อความเป็นคำถามในข้อเท็จจริง หรือนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ ๙๒) มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ยื่นกระทู้ถามเป็นหนังสือ โดยขอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอตอบกระทู้

- ไม่มี

**๒. กระทู้ถามด่วน** (ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเหตุฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนเพราะเป็นภัยสาธารณะหรือกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง ซึ่งผู้บริหารจะต้องรีบชี้แจงหรือดำเนินการโดยทันที ข้อ ๙๓)

- ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ ๔** : **เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว**

- ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ ๕** : **เรื่องที่เสนอใหม่และเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา**

### ๕.๑ ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

นายเศรษฐ์ กมลასน์กมุต : ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้รับการเสนอญัตติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้นำเรียนชี้แจงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้รับทราบและพิจารณาต่อไป

นายแสน ลือชา : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งชักชวนแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดยในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกำหนดให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดย้องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทย ส่งการเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ้องค์การบริหารส่วนตำบลปอ เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ตามระเบียบฯ ต่อไป และขอมอบหมายให้หัวหน้าสำนักงานปลัด ได้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้รับทราบและพิจารณาต่อไป

นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์ : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ขอนำเรียนชี้แจงรายละเอียดของร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของ้องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ซึ่งปรากฏตามเอกสารร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แนบท้ายวาระการประชุมเพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ร่วมกันพิจารณาเรียงตามประเด็นยุทธศาสตร์

จากนั้นที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เรียงตามยุทธศาสตร์ ได้แก่

- (๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
- (๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
- (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม คุณภาพชีวิต และความปลอดภัย
- (๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ อาชีพ และรายได้
- (๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านส่งเสริมสุขภาพ
- (๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น

โดยในที่ประชุมได้มีการซักถามรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตามที่ปรากฏในร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) กันอย่างกว้างขวาง และมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพอ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมชี้แจงตามประเด็นที่ ซักถาม จนเป็นที่เข้าใจร่วมกัน

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมฺท : ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพอ ได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา  
ประธานสภา อบต.พอ ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดยได้ชี้แจงรายละเอียดของร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ดังกล่าว และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพอ ได้อภิปรายซักถามกันไปแล้วนั้น  
ในลำดับต่อไป จะเป็นการลงมติในญัตติดังกล่าว ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน  
ตำบลพอ ได้ตรวจนับองค์ประชุม

นายประเวศ ปงรังษี : ได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว ครบองค์ประชุม  
ปลัด อบต.พอ

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมฺท : ในลำดับต่อไป เป็นการลงมติในญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประธานสภา อบต.พอ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพอได้ลงมติว่าจะให้ความ  
เห็นชอบตามญัตติที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพอเสนอหรือไม่ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ๒๗ เสียง

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมฺท : ขณะนี้เวลา ๑๒.๐๐ น. ขอพักการประชุม เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน  
ประธานสภา อบต.พอ และขอนัดประชุมภาคบ่าย เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๓๐ น. เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพอ ได้ตรวจนับองค์ประชุม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วม  
ประชุมในภาคบ่ายจำนวน ๒๐ คน ถือว่าครบองค์ประชุม

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมฺท : ขอนำเข้าสู่วาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพอ ในภาคบ่าย ตามระเบียบ  
ประธานสภา อบต.พอ วาระการประชุมต่อไป

**๕.๒ ขอความเห็นชอบรับมอบทรัพย์สินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อสร้าง  
แหล่งท่องเที่ยวใหม่อำเภอเวียงแก่น งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ (เงินเหลือจ่าย)**

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมฺท : ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพอ ได้รับการเสนอญัตติขอความเห็นชอบรับมอบ  
ประธานสภา อบต.พอ ทรัพย์สินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่อำเภอเวียงแก่น

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เงินเหลือจ่าย) เพื่อเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้พิจารณา ขอเรียนเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ชี้แจง

นายประเวศ ปงรังษี : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอที่เคารพ เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ตัดภารกิจ ได้มอบหมายให้เป็นผู้ชี้แจงแทน ตามที่อำเภอเวียงแก่นได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปีของจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (เงินเหลือจ่าย) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่

อำเภอเวียงแก่น โดยได้ดำเนินการก่อสร้างระเบียบชมวิว ถนนคอนกรีต ลานจอดรถ ณ จุดชมวิวดอยผาตั้ง หมู่ ๑๔ ตำบลปอ งบประมาณ ๒,๒๘๐,๐๐๐ บาท โดยอำเภอเวียงแก่น ได้ทำเรื่องโอนทรัพย์สินตามโครงการดังกล่าว มอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลปอ เป็นผู้ดูแลรักษาทรัพย์สินดังกล่าว เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ จึงเสนอเรื่องดังกล่าว เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ในการรับมอบทรัพย์สินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามที่อำเภอเวียงแก่นแจ้ง จึงนำเรียนชี้แจงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้รับทราบ

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมฺุท : ขอขอบคุณปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ที่ได้นำเรียนชี้แจงรายละเอียดให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอได้รับทราบ มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ หากไม่มีจะได้ลงมติในญัตติดังกล่าว ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ตรวจนับองค์ประชุม

นายประเวศ ปงรังษี : ได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว ครบองค์ประชุม  
ปลัด อบต.ปอ

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมฺุท : ในลำดับต่อไปเป็นการลงมติในญัตติขอความเห็นชอบรับมอบทรัพย์สินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่อำเภอเวียงแก่น งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (เงินเหลือจ่าย) ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ลงมติว่าจะให้ความเห็นชอบตามที่นายกองค์การจะอนุมัติตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอได้เสนอญัตติหรือไม่โปรดยกมือ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ จำนวน ๑๙ เสียง

### **ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมฺุท : ในระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องอื่นๆ ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประธานสภา อบต.ปอ ได้นำเรียนและเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบ ขอเรียนเชิญครับ

นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต : ขอเรียนสอบถามข้อมูลโครงการจัดหาถังเก็บน้ำ ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนว่า ดำเนินการอย่างไรบ้าง

นายธิตินงค์ กวินดารกา : ขอเรียนสอบถาม ตามที่ได้ทำหนังสือแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลปอได้สนับสนุน

- ส.อบต. หมู่ ๑๘ : กระจกโค้ง และการปรับปรุงห้องน้ำบริเวณแหล่งท่องเที่ยวบ้านร่มฟ้าทอง พร้อมทั้งขอรับการสนับสนุนรถตัดหญ้าชุดหลัง มาช่วยปรับพื้นที่ลานจอดรถที่บ้านร่มฟ้าทอง ไม่ทราบว่าได้ดำเนินการไปอย่างไรบ้าง ซึ่งส่งหนังสือมาเมื่อ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
- นายสิริเชษฐ์ รัตนแสงมณี : ขอเรียนสอบถามโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ ๑๙ ตำบลปอ จะสามารถดำเนินการได้เมื่อใด
- ส.อบต. หมู่ ๑๘
- นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต : ด้วยเมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้เกิดเหตุวาทภัย ทำให้บ้านเรือนราษฎร หมู่ ๙ ได้รับความเสียหาย และได้รับความช่วยเหลือวัสดุถุงหลังคาจากองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอขอบคุณคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปอ มา ณ ที่นี้ด้วย
- ส.อบต. หมู่ ๙
- นายธิตินงค์ กวินดารกา : ขอนำเรียนเสนอแนะการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชมดอกซากุระบาน ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ทันในช่วงดอกซากุระบานพอดี เพื่อที่นักท่องเที่ยวจะได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กันอย่างแพร่หลาย พร้อมด้วยลูกศรชี้ไปยังแหล่งท่องเที่ยวด้วย
- ส.อบต. หมู่ ๑๘
- นายมนตรี ยอดมณีบรรพต : ขอนำเรียนสอบถาม ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ แจ้งเรื่องงบประมาณ แผงโซลาเซลล์ ๕๐ ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันบ้านร่มฟ้าหลวง หมู่ ๑๑ ใช้ไฟฟ้าของอำเภอเทิง มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนไฟกิ่ง ในใช้หมู่บ้าน โดยเป็นไฟฟ้าสาธารณะ แผงโซลาเซลล์ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้แจ้งว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ ซึ่งหมู่บ้านจะได้ทราบรายละเอียดและจัดทำโครงการเสนอเข้ามาให้พิจารณาต่อไป
- ส.อบต. หมู่ ๑๒
- นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมฺุท : เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ดัดการกิจในภาคป่าย ขอเรียนเชิญ คณะผู้บริหารหรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ชี้แจงตอบข้อซักถาม
- ประธานสภา อบต.ปอ
- นายประเวศ ปงรังษี : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอที่เคารพ เนื่องจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอดัดการกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอใคร่ขอเรียนชี้แจงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอได้รับทราบ แต่ก่อนที่จะนำเรียนชี้แจง ขอชี้แจงบทบาทของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ตัวกระผม ดำรงสถานะ ๒ ประการ
- ปลัด อบต.ปอ
- ประการแรก ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ มีหน้าที่ช่วยเหลือ แนะนำ กลั่นกรองข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้กับประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประการที่สอง ดำรงตำแหน่งเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ มีหน้าที่ช่วยเหลือการบริหารงานในอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ในฐานะผู้บังคับบัญชา จึงขอเรียนสร้างความเข้าใจว่า อำนาจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ เป็นอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ กระผมขอชี้แจงในรายละเอียดที่ได้ดำเนินการว่า ดำเนินการอะไรไปแล้ว

อย่างไรบ้าง แต่อำนาจการตัดสินใจเป็นอำนาจของคณะผู้บริหาร โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารดังกล่าว ในลำดับต่อไปขอตอบปัญหาชี้แจงตามที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ที่นำเสนอสอบถาม

- เรื่องถังเก็บน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาย้ายถังให้กับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ออกสำรวจตามหนังสือที่หมู่บ้านแจ้งแล้ว โดยมีผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอแต่ละหมู่บ้าน ได้เป็นผู้ชี้จุดติดตั้งถังเก็บน้ำ เพื่อบรรเทาภัยแล้ง สรุปมีดังนี้

(๑) บ้านปางปอ	หมู่ ๑	จำนวน ๗	ถัง
(๒) บ้านปางหัด	หมู่ ๒	จำนวน ๖	ถัง
(๓) บ้านผาแล	หมู่ ๖	จำนวน ๕	ถัง
(๔) บ้านหนองเตา	หมู่ ๔	จำนวน ๑๐	ถัง
(๕) บ้านห้วยหาน	หมู่ ๙	จำนวน ๕	ถัง

รวมความต้องการ จำนวน ๓๓ ถัง

ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามระเบียบของทางราชการ

- เรื่องโครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ ๑๙ ตำบลปอ ตามที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ หมู่ ๑๙ สอบถาม ขอนำเรียนชี้แจงว่า โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าสู่พื้นที่การเกษตรดังกล่าว อยู่ใน ๑๓ โครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๓ ที่ต้องให้วิศวกรออกแบบตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับ ๑๓ โครงการ มีโครงการใดบ้าง ขอให้ท่านได้อ่านดูในรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอครั้งที่ผ่านมา และรับทราบว่ามีวิศวกรผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบงานจ้างออกแบบโครงการดังกล่าวทั้ง ๑๓ โครงการ มาให้องค์การบริหารส่วนตำบลปอแล้ว จะได้นำเรียนให้กับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้พิจารณาตามข้อเรียกร้องของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอต่อไป

- เรื่องการขอรับการสนับสนุนกระจกโค้ง ของหมู่ ๑๘ ตำบลปอ ขอความกรุณาจากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้เสนอเรื่องเขียนเป็นคำร้องเข้ามาใหม่พร้อมทั้งหมู่บ้านอื่นๆ ที่มีความต้องการได้รับการสนับสนุนกระจกโค้ง เพื่อติดตั้งตามจุดเสี่ยง หลังจากเลิกประชุมขอให้ท่านช่วยเขียนคำร้องเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เพื่อพิจารณาสั่งการ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลปอจะได้ออกตรวจสอบจุดที่ตั้งและรายงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ พิจารณาให้การสนับสนุนต่อไป สำหรับเรื่องการปรับปรุงห้องน้ำ แหล่งท่องเที่ยวร่วมฟ้าทอง จะได้แจ้งกองช่างออกตรวจสอบและรายงานเสนอการซ่อมแซมต่อไป


ขอนำเรียนชี้แจงตามข้อซักถามตามประเด็นที่ได้สอบถามตามประเด็นที่ได้สอบถามบางประเด็นไม่ได้ตอบก็จะนำเรียนเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอได้รับทราบและพิจารณาต่อไป

- ประธานสภา อบต.ปอ : บริหารส่วนตำบลปอได้รับทราบ มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ในวาระนี้
- นายสมจิต สิริพิทุธาสกุล : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ขอแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้รับทราบ ๒ เรื่อง ดังนี้
- ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอำเภอเวียงแก่น
  - ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอทุกท่าน ที่ได้อำนวยความสะดวกในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ เป็นประจำทุกเดือนตลอดมา
- นางพนาวรรณ วิชาชัย : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬา
- นักสันทนาการ : ปอคัพ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขณะนี้มีทีมฟุตบอลชาย ๑๑ คน ได้ส่งใบสมัครมาแล้วเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน ๗ ทีม คือ ห้วยห่าน A, ห้วยห่าน B, ห้วยค, รมฟ้าผาหม่น, อยู่สุข, ดอนเจดีย์ทอง และทีมทรายทอง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้กำหนดการประชุมหัวหน้าทีม เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ กฎกติกา ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ณ จัดดำเนินการแข่งขัน ในวันที่ ๒๙ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ สนามโรงเรียนปอวิทยา และสนามโรงเรียนบ้านโละกรรมการตัดสินกีฬาใช้กรรมการจากชมรมกีฬาอำเภอเวียงแก่น สำหรับรายละเอียดต่างๆ จะทำหนังสือแจ้งอีกครั้งหนึ่ง
- นายนเรศเรษฐ์ กมลასน์กมฺท : ขอหารือกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องการฝึกอบรมหลักสูตร เรียนลัดกฎหมายจัดตั้ง (อบต. เทศบาล และ อบจ.) และกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น (ใหม่) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ จะขอไปฝึกอบรมในรุ่นที่ ๙ วันที่ ๒๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเนวาดาคอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอสอบถามความสมัครใจของสมาชิกที่มีความสนใจในการเข้าร่วมการอบรมตามหลักสูตรดังกล่าว
- โดยในที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นกันพอสมควรและประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้สอบถามความสมัครใจจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอแล้ว มีผู้แสดงความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้
- |                 |                  |                                      |
|-----------------|------------------|--------------------------------------|
| ๑. นายนเรศเรษฐ์ | กมลასน์กมฺท      | ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ     |
| ๒. นายชิงชัย    | ยอดมณีบรรพต      | สมาชิก อบต. หมู่ ๙                   |
| ๓. นายมนตรี     | ยอดมณีบรรพต      | สมาชิก อบต. หมู่ ๑๒                  |
| ๔. นายยุทธภูมิ  | เกษตรโสภภาพันธุ์ | สมาชิก อบต. หมู่ ๑๒                  |
| ๕. นายยุทธนา    | ยอดมณีบรรพต      | สมาชิก อบต. หมู่ ๑๑                  |
| ๖. นายธิตินงค์  | กวินดารกา        | สมาชิก อบต. หมู่ ๑๘                  |
| ๗. นายอภิสิทธิ์ | รายเรียงศรีอรัญ  | สมาชิก อบต. หมู่ ๑๔                  |
| ๘. นายธนวัฒน์   | อุสาใจ           | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ       |
| ๙. นายศัตราวุธ  | นภาพงศ์สกุล      | เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ |


มติที่ประชุม : รับทราบ

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมฺท : ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ คณะผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ  
ประธานสภา อบต.ปอ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ที่ได้เข้าร่วมการ  
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
ในวันนี้ ผมขอปิดการประชุม


ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

  
ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นายประเวศ ปงรังษี)  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ


- ตรวจถูกต้องแล้ว-

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายคำปิ่น แสงงาม)


ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ม.๓

(ลงชื่อ)  กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายวุฒิชัย อูสาใจ)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ม.๒


(ลงชื่อ)  กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายเกียรติกุล พิชัย )

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ม.๖


(ลงชื่อ)  กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายคำจันทร์ ธิวงศ์)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ม.๑



(ลงชื่อ)  กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นางมริวรรณ์ ถาววงศ์)  
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ม.๕

ประธานสภาฯ จะต้องลงนามรับรองรายงานการประชุมนี้ ในวันประชุมในวันที่ ..... 6 ส.ค. 2562 .....

(ลงชื่อ)  ผู้รับรองรายงานการประชุม  
(นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมฺท )  
ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ